

Số: 52 /CV-LĐT BXH

Cam Lộ, ngày 17 tháng 8 năm 2021

V/v tiếp tục rà soát, lập danh sách người dân ở TP. HCM và 04 tỉnh lân cận gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn.

Căn cứ Kế hoạch số 76/KHLN-UBND-MTTQ ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh và UBMTTQVN tỉnh về Phát động đợt cao điểm vận động, hỗ trợ người dân Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện và UBMTTQVN huyện, phòng Lao động - TB&XH đề nghị UBND các xã, thị trấn phối hợp với UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH cùng cấp:

- Tiếp tục rà soát, lập danh sách người dân địa phương đang lưu trú (tạm trú) tại Thành phố Hồ Chí Minh và 04 tỉnh lân cận theo 03 nhóm đối tượng quy định tại Kế hoạch số 76/KHLN-UBND-MTTQ có gia đình tại địa phương thuộc diện khó khăn không đủ khả năng hỗ trợ.

- Lưu ý: đối với người dân đăng ký hỗ trợ qua tài khoản phải là tài khoản chính chủ (ghi rõ số tài khoản, tên ngân hàng), trường hợp mượn tài khoản của người thân cần ghi chú và ghi rõ tên chủ tài khoản.

Danh sách (theo mẫu đính kèm) đề nghị gửi về phòng Lao động - TB&XH trước ngày 23/8/2021.

Kính đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận: *Phu*

- Như trên;
- Lưu: LĐT BXH.



UBND XÃ....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

**Người dân có hộ khẩu thường trú tại huyện Cam Lộ đang lưu trú (tạm trú) tại thành phố Hồ Chí Minh và 04 tỉnh lân cận có hoàn cảnh khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19
(Kèm theo Công văn số 52 /CV-LĐTBXH ngày 17/8/2021)**

TT	Họ và tên chủ hộ (hoặc người đề nghị hỗ trợ)	Ngày tháng năm sinh	Họ tên người thân đang cư trú tại huyện	Địa chỉ (Thôn,xã)	Hiện nay đang lưu trú (tạm trú)			Thuộc nhóm đối tượng	Số tài khoản của người nhận hỗ trợ	Tên Ngân Hàng	Số CMND, hoặc số CCCD	Số điện thoại liên hệ	Nếu không có tài khoản chính chủ		Ghi chú
					Số nhà, xã/phường	Quận/huyện	Tp/tỉnh						Tên người đứng tên tài khoản	Mối quan hệ, địa chỉ	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

CÔNG AN XÃ ...

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN